
 
 

 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 

--------------------------------- 
                   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันพุธ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และสภา อบต.หนองบัว ได้มติรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าวแล้วในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖6  นั้น  

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และ ทาง www.nongbuaks.go.th หรือสามารถติดต่อขอ
ข้อมูลได้ท่ีงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในวัน และเวลาราชการ  

                   จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

 

                              ประกาศ  ณ  วันที่   24  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 

 

                                                            (ลงชื่อ)    
                                                                     (นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย) 
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

 
 
 

 
 

 



 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

วันพุธ ที่  21  ธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

----------------------------------- 
     รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย ประธานสภา อบต. ชูเกียรติ    สุพรรณฝ่าย  
2. นายประจักษ์  สอนอำ รองประธานสภา อบต. ประจักษ์     สอนอำ  
3. นายมีชัย  สีลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มีชัย     สีลาง  
4. นายสิน  ชาติพงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สิน    ชาติพงษ ์  
5. นางสถิต  แบ่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สถิต     แบ่งสันเทียะ  
6. นางสาวขนิษฐา โพธิ์สาสิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ขนิษฐา     โพธิ์สาสิม  
7. นางละออง  ทองนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 ละออง    ทองนอก  
8. นายสมดี  แสนคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมดี     แสนคำ  
9. นายสำรวย  สีพาติ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สำรวย     สีพาติ่ง  

10. นายสมพร  สีมูลมาตย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมพร     สีมูลมาตย์  
11. นายทรัพย์อนันต์  วรรณสาน เลขานุการสภา อบต. ทรัพย์อนันต์  วรรณสาน  

 

     รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายนพกร สีนูเดช นายกอบต.หนองบัว นพกร สีนูเดช  
2. นายสถิตย์  เหล่าวงศ์ษา รองนายก อบต. สถิตย์  เหล่าวงศ์ษา  
3. นายปรีดา  ชื่นชม รองนายก อบต. ปรีดา   ชื่นชม  
4. นายสุรเกียรติ พลประจักษ์ เลขานุการ นายก อบต. สุรเกียรติ  พลประจักษ์  
5. น.ส.เบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์ รองปลัด อบต.หนองบัว เบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์  
6. นางสาวจริญญา ครูพิพรม หัวหน้าสำนักปลัด จริญญา  ครูพิพรม  
7. นายชยพล  ยศพล ผู้อำนวยการกองช่าง ชยพล    ยศพล  
8. นางสายทอง  บุญแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายฯ สายทอง   บุญแจ่ม  
9. น.ส.นภสันันท์ จันทะดี นิติกร นภัสนันท์ จันทะดี  

 

   เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

                 เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต .หนองบัว ได้เชิญสมาชิกสภา อบต .หนองบัว เข้าห้อง
ประชุม สมาชิกสภา อบต.หนองบัวครบองค์ประชุม ได้เชิญนายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย ประธานสภา อบต.หนองบัว 
กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
                                                                                                                  /ระเบียบวาระ.... 
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ระเบียบวาระท่ี  1 
(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
- ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตลอดทั้งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันพระสุนทรพิพิธ (บุญคูณลาน) ของดีเมือง
โกสุมพิสัย ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 
     มติที่ประชุม 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 3 
ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 
(นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 

(นายนพกร    สีนูเดช) 
นายก อบต.หนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้เชิญนายก อบต.หนองบัว ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา 
อบต.หนองบัว ถึงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  

- นายนพกร สีนูเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภา อบต.หนองบัว ดังนี้ 
        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
        (3) รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน 15 วัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศใช้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 
30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องที่ทราบในที่เปิดเผย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ซึ ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้
รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหาร อบต.หนองบัวแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และผู้บริหาร อบต.
หนองบัว ก็ได้เสนอต่อที ่ประชุมสภา อบต.หนองบัว ในวันนี้ เพื ่อทราบ ส่วน
รายละเอียดในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะขอให้ 

                                                                                 /นางสายทอง.. 



 
 

 
 

(นางสายทอง บุญแจ่ม) 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           -3- 
นางสายทอง บุญแจ่ม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุ ม
สภา อบต.หนองบัว ต่อไป 
- นางสายทอง บุญแจ่ม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
           รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
ส่วนที่ 1 ประกอบไปด้วย 

(1) ความสำคัญของการติดตามประเมินผล 
(2) วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
(3) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล 
(4) เครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
(5) ประโยชน์ของการติดตามประเมินผล 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
(1) สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเมืองและสง่เสริมการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความมัน่คงและสวัสดิการสังคมและชุมชน 
(1) ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
คะแนนที่ได้ 95 คะแนน 

          การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนที่
ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า อบต.หนองบัว ได้คะแนน 95 
คะแนน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
(1) ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

คะแนนเต็ม 100  คะแนน 
คะแนนที่ได้ 95 คะแนน 

          การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนที่ได้
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า อบต.หนองบัว ได้คะแนน 95 
คะแนน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
                                                                              /(3)การดำเนิน... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              -4- 

(1) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1.ด้านการเมืองและการส่งเสริมการบริหารจัดการที ่ด ี จำนวนโครงการตาม
แผนพัฒนา 26 โครงการ งบประมาณ 2,909,000 บาท จำนวนโครงการที่
ดำเนินการจริง 15 โครงการ งบประมาณ 2,182,876.20 บาท จำนวนโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการ  11  โครงการ 
2.ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
อาชีพ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา 111 โครงการ งบประมาณ 183,121,708 
บาท จำนวนโครงการท ี ่ดำเน ินการจร ิง จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 
7,079,512.16 บาท จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 87 โครงการ  
3.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา
จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 4,963,647 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
จริง 16 โครงการ งบประมาณ3 ,446,166.51 บาท จำนวนโครงการที ่ไม่ได้
ดำเนินการ 18 โครงการ 
4.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง 
สวัสดิการสังคมและชุมชน จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา 62 โครงการ งบประมาณ 
13,613,400 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง 35 โครงการ งบประมาณ 
13,214,207.92 บาท จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจริง 27 โครงการ 
   

      ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา 
(1) จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอ 
(2) ปัญหาจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
(3) ได้รับงบประมาณล่าช้า 
(4) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามากเกินไป 
(5) เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

ส่วนที่ 4 สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
            กล่าวโดยสรุป ในภาพรวม อบต.หนองบัว พบว่าคะแนน 

                                                                                   /1.การติดตาม 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 
 

มติที่ประชุม 
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1.การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
           คะแนนที่ได้  95  คะแนน 
2.การติดตามประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
           คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
           คะแนนที่ได้  95  คะแนน 
           ดังนั้น  อบต.หนองบัว จึงได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) รายละเอียดได้แจกจ่ายตามเอกสารให้กับสมาชิกสภา 
อบต.หนองบัวทุกท่านแล้ว หากท่านใดสงสัยจะได้ชี้แจงให้ทราบต่อไป 
-  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้สอบถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิก
สภา อบต.หนองบัว ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่าน
ใดสงสัย ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
 

          รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  
 
 
(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 
(นายนพกร   สีนูเดช) 
นายก อบต.หนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
( น า งส าว เบญจมาภรณ์                               
ชามะรัตน์) 
รองปลัด อบต. 
 
 
 
 
 

 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
-  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้เชิญท่านนายก อบต.หนองบัว ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภา อบต.หนองบัว ถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอโอนเงินงบประมาณต่อสภา 
อบต.หนองบัว  
-  นายนพกร  สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองบัว 
ดังนี้ 
     อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งทางงานสวัสดิการสัง คม 
สำนักปลัด ได้ขอโอนเงินงบประมาณ โดยสาเหตุที ่ขอโอนนั้น เนื ่องจากมีการตั้ง
งบประมาณผิดประเภท ส่วนรายละเอียดจะได้ให้รองปลัด อบต.ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภา อบต.หนองบัวต่อไป 
-  นางสาวเบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์ รองปลัด อบต.หนองบัว ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา 
อบต.หนองบัว ดังนี้ 
 
   เนื่องจากงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต. ตั้งงบบประมาณในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ 
เดิม  หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณตั้งไว้ 
23,000 บาท 

                                                                                   /ขอโอนไปตั้ง.. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 

 
 
 
 
(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 

(นายนพกร  สีนูเดช) 
นายก อบต.หนองบัว 
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ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
หมวด  ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณที่ขอ
โอน 23,000 บาท  
กล่าวโดยสรุป คือ คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แต่เป็น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงบประมาณนั้นก็เท่าเดิมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง จึงขอให้สภา อบต.หนองบัว ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบต่อไป 
หากมีข้อสงสัยจะได้ชี้แจงให้ทราบต่อไป  
-  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ ไม่มีสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ขออภิปราย 
ประธานสภา อบต.หนองบัว จึงถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้โอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ตามที่งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดได้เสนอมา โปรดยกมือขึ้น 
-   เป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ตามท่ีเสนอ 
 
4.2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
-  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้เชิญนายก อบต.หนองบัว เป็นผู้ชี้แจงเหตุผลและ
ความจำเป็นในการขอจ่ายขาดเงินสะสมต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองบัว  
 

-  นายนพกร  สีนูเดช นายกอบต.หนองบัว ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองบัว ดังนี้ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 หมวด 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม (4) ไม่เป็นผู้ได้รับ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื ่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู ้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานะสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2552 นายประสงค์และนางเหรียญทอง กัลยารัตน์ มาลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หนองบัว โดยไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบว่าบุคคลทั้งสอง 
เป็นผู้ได้รับบำนาญพิเศษจากกองทัพเรือ และ อบต.หนองบัว ได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ให้กับบุคคลทั้งสอง จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  
        นายประสงค์ กัลยารัตน์  เป็นเงิน 81,000 บาท 
        นางเหรียญทอง  กัลยารัตน์  เป็นเงิน 74,700 บาท 
                                                                                  /ต่อมาเมื่อ.. 
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       ต่อมาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นายอุทัย รักโคตร ได้มาลงทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพจาก อบต.หนองบัว โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าตนเองเป็นผู้
ได้รับบำเหน็จรายเดือนจากกรมชลประทาน และอบต.หนองบัว ได้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับบุคคลดังกล่าวถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ นายอุทัย  รักโคตร  เป็นเงิน 
23,400 บาท โดย อบต.หนองบัว ได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลผู้ที่
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ได้รับบำนาญหรือไม่  ตามหนังสือ อบต.หนองบัว 
ที่ มค 81801/330 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.1/ว 31456 ลง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีผู้ได้รับสวัสดิการซ้ำซ้อน จำนวน 4 ราย ดังนี้  

(1) นายประสงค์  กัลยารัตน์    
(2) นางเหรียญทอง  กัลยารัตน์  
(3) นายอุทัย  รักโคตร   
(4) นางกองศรี  โพธิรุกข์   

เมื ่อบุคคลทั ้ง 4 เป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ พ.ศ.2552 ข้อ 6 (4) ทาง อบต.หนองบัว จึงได้
เรียกเงินคืนจากบุคคลดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) นายประสงค์  กัลยารัตน์ นำเงินมาคืนจำนวน 2,700 บาท   
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี RCPT 00079/64 ลงวันที่ 5 พ.ย.2563  
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี RCPT 00132/64 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2563 

(2) นางเหรียญทอง  กัลยารัตน์ นำเงินมาคืน จำนวน 2,490 บาท  
ใบ เส ร ็ จ ร ั บ เ ง ิ น เ ลขท ี ่  RCPT 00078/64 ลงว ั นท ี ่ 5  พ . ย .2563 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี RCPT 00133/64 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2563 

(3) นายอุทัย  รักโคตร  นำเงินมาคืน จำนวน 23,400 บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี RCPT 00140/64 ลงวันที่ 29 ม.ค.2564 

ส่วนนางกองศรี  โพธิรุกข์ ยังไม่ได้นำเงินมาคืน อบต.หนองบัว 
          ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 6899       
ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 อนุมัติในหลักการเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นตามที่กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอและมอบหมายในกระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องเร่งดำเนินการจ่ายคืนเบี้ยยังชี พ
ผู ้สูงอายุที ่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

                                                                               /(1)กรณีองค์กร.. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
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(1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว 
โดยเงินดังกล่าวรอนำส่งคืนและเรียกคืนเบี้ยยังชีพแล้ว ถือเป็นกรณีที่ได้รับเงินรายรับ
และมีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 94 ข้อ 95 และข้อ 96 โดย
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้
จ่ายเงินคืนรายรับดังกล่าวโดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
1.2 ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น  
         ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 94 ข้อ 95 และข้อ 96 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 6899 ลงวันที่ 
16 กันยายน 2565 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.
หนองบัว จำนวน 28,590 บาท เพื่อจ่ายคืนให้บุคคลดังต่อไปนี้    

(1) นายประสงค์  กัลยารัตน์ จำนวน 2,700 บาท 
(2) นางเหรียญทอง  กัลยารัตน์   จำนวน 2,490  บาท 
(3) นายอุทัย  รักโคตร  จำนวน 23,400 บาท   
ขอให้สภา อบต.หนองบัว ได้โปรดพิจารณาและมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือ
นำไปจ่ายคืนบุคคลดังกล่าว ส่วนรายละเอียดอยู่ในเอกสารได้แจกจ่ายให้กับ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว ทุกท่านแล้ว หากมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัย จะได้
ชี้แจงให้ทราบต่อไป  
- ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้สอบถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิก
สภา อบต.หนองบัว ท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
สภาท่านใด มีข้อสงสัย ประธานสภา อบต.หนองบัว จึงถามมติที่ประชุมสภา 
อบต.หนองบัว ว่าสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายขาด
เงินสะสม จำนวน 28,590 บาท เพื่อจ่ายคืนให้กับ 
(1) นายประสงค์  กัลยารัตน์ จำนวน 2,700 บาท 
(2) นางเหรียญทอง  กัลยารัตน์   จำนวน 2,490  บาท 
(3) นายอุทัย  รักโคตร  จำนวน 23,400 บาท   
โปรดยกมือขึ้น 
 

  เป็นเอกฉันท ์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้  
 

                                                                               /4.3การลงนาม.. 



 
 

 
 
 

 

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 

 
(นายนพกร    สีนูเดช) 
นายก อบต.หนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
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4.3 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 

  -  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้เชิญนายก อบต.หนองบัว เป็นผู้ชี้แจงถึงเหตุผล
และความจำเป็นในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการกำจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน 
-   นายนพกร  สีนูเดช นายกอบต.หนองบัว ได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นต่อ
สภา อบต.หนองบัว ดังนี้ 
ปัจจุบันนี้ อบต.หนองบัว ได้นำขยะจากชุมชนในเขต อบต.หนองบัว ไปจำกัด(ทิ้ง) ที่
ตำบลหนองนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่กำจัดขยะของเอกชน โดย
เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัด กิโลกรัมละ 0.50 บาท ระยะทางในการเดินทางไป-กลับ 
110 กิโลเมตร รวมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เฉลี่ยเดือนละ 20 ,000 บาท ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงเดือนละประมาณ 15,000 บาท ยังไม่รวมค่าสึกหรอของรถยนต์ เช่น ค่า
ยางรถยนต์ ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และค่าอ่ืนๆ เมื่อรวมรายจ่ายต่อเดือนแล้ว ก็มี
ค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร ต่อมาทางเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม ได้มีหนังสือ ที่ มท 53505/832 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง เชิญชวนให้นำขยะมากำจัดในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยเทศบาลตำบลโพนทองได้จัดทำโครงการกำจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต
ไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ (โครงการให้สิทธิเอกชนลงทุนและบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน) ใช้ขยะวันละประมาณ 500 ตัน เพื ่อแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพในระยะยาว เทศบาลตำบลโพนทองได้รับการประกาศให้เป็น เจ้าภาพ
กลุ่มพื้นที่ในการกำจัดมูลฝอย (CLUSTERS) กลุ่มใหม่ของจังหวัดมหาสารคาม ทาง
เทศบาลตำบลโพนทอง จึงได้เชิญชวน อบต.หนองบัว ให้นำขยะในชุมชนไปกำจัดที่
โครงการฯ ในส่วนของผู้บริหาร อบต.หนองบัว เห็นว่าจะสามารถประหยัดงบประมาณ
ได้มากกว่าที่จะนำไปท้ิงที่เดิม เพราะ 

1. ระยะทางใกล้กว่า 
2. ราคาในการกำจัดถูกกว่า (กิโลกรัมละ 0.40 บาท) 
3. ความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานมีมากกว่า 

ดังนั้น คณะผู้บริหารอบต.หนองบัว จึงขอให้สมาชิกสภาอบต.หนองบัวทุกท่านได้โปรด 
พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ผู้บริหาร อบต.หนองบัว ได้ลงนามในบันทึกความเขา้ใจ 
(MOU) ในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาลตำบลโพนทองด้วย ส่วน
รายละเอียดอยู่ในเอกสารและได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ทุกท่าน
แล้ว หากมีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยจะได้ชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
-  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกสภา 
ท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปราสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย 
ประธานสภา อบต.หนองบัว จึงถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้
นายก อบต.หนองบัว ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือโครงการ 

                                                                               /กำจัดขยะ... 



 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
(นายนพกร    สีนูเดช) 
นายก อบต.หนองบัว 
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กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเช ียงย ืน จ ังหวัด
มหาสารคาม โปรดยกมือขึ้น 
- เป็นเอกฉันท ์ เห็นชอบให้นายก อบต.หนองบัว ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ความร่วมมือโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาลตำบลโพนทอง  อำเภอเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคาม  
4.4 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  
-  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้เชิญนายก อบต.หนองบัว เป็นผู้ชี้แจงถึงเหตุผลและ
ความจำเป็นต่อสภา อบต.หนองบัว 
- นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองบัว 
ดังนี้ 
       ด้วยกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.42/14209 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2563 เรื ่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่8 กรกฎาคม 2523 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
ชัดเจนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้  
(1) ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยให้ทำเป็นการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้ซึ่งได้ยื่นคำขออนุญาตใช้แล้ว หรือยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน 180 
วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ยื่นคำขอตามแบบ 2 หรือ 3 ตามแต่กรณี 
โดยยื่นคำขออนุญาตได้ตามที่ระบุในระเบียบ กฎหมาย ในส่วนของ อบต.หนองบัวนั้น
จะต้องทำเป็นตามแบบ (3) ป.84-1 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ผู้ยื ่นคำขอจะต้องแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 5 (7) หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 
        อบต.หนองบัว ได้จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน
สำหรับโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ปี พ.ศ.
2566 จำนวน 12 โครงการ เพ่ือให้สภา อบต.หนองบัว ได้พิจารณาและมีมติให้ความ
เห็นชอบในการก่อสร้างทั้ง 12 โครงการ เมื่อสภาอบต.หนองบัว ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบ อบต.หนองบัวจะได้ดำเนินการยื่นคำขอตามแบบ ป.84-1 ต่อกรมป่าไม้
ต่อไป โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้ 
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคุยแพง-คุยเชือก ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,020 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 9,060 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.120-03 
สายทางบ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที ่ 5 - บ้านคุยเชือก หมู่ที ่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 3,950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 

                                                                          /คอนกรีตไม่น้อย.. 
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คอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,800 ตารางเมตร  

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 9 R สายทาง
บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 - บ้านคุยแพง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,720 ตาราง
เมตร  
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 120-07 
ถนนบ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 5 - บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,386 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5 ,544 
ตารางเมตร 
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 120-06 
สายทางบ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 6 - ถนนข้างคลองชลประทาน 9 R ขนาดผิวจราจร 
4.00 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,320 
ตารางเมตร 
(6) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 120-04 
สายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 - ชนเขต อบต.เหล่าบัวบาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
9,120 ตารางเมตร  
(7) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 5 สายทาง
จากแยกทางหลวง 2391 - บ้านเมืองเพ็ง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร  
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 2L-9R สาย
ทาง มค .ถ 120-02 เชื่อม มค.ถ 120-03 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร  
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 3 R-9R สาย
ทางบ้านกอก หมู่ที่ 2 - บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,160 ตารางเมตร 
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 1L-9R สาย
ทางจากคลองชลประทาน 9R - วัดสุคันธาราม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 405 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร  
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน 2R-9R สาย
ทางบ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 6 - บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 ,800 
ตารางเมตร                                                                              
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางจากคลอง 9 R ต่อ
จุดเดิม ถึงประปาหนองโศก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร   
                                                                                /จึงขอให้สมาชิก.. 



 
 

 
 
 
 
 
 

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 
 

(นายสิน  ชาติพงษ์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
(นายสำรวย  สีพาติ่ง) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
 
 
 

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
มติที่ประชุม 
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      จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.หนองบัว ได้โปรดพิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ 
หากมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามจะได้ชี้แจงให้ทราบต่อไป รายละเอียดได้
แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว  
      ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกท่าน
ใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ ไม่มีสมาชิกจะอภิปรายสอบถาม 
ประธานสภา อบต.หนองบัว ถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการ
ดำเนินการก่อสร้าง ทั้ง 12 โครงการ ตามที่ท่านนายก อบต.หนองบัว เสนอโปรด               
ยกมือขึ้น 
 

     เป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้าง ทั้ง 12 โครงการ   
 

4.5 เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566  
      ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ปรึกษาหารือสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ในการ
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 ว่าจะกำหนดให้มีกี่สมัย โดยอย่างน้อย
จะต้องมี 2 สมัย และไม่เกิน 4 สมัย ขอเชิญสมาชิก สภา อบต.หนองบัว ได้อภิปราย  

      นายสิน  ชาติพงษ์  สมาชิกสภา อบต.หนองบัว บ้านคุยแพง หมู่ที่ 4 เสนอให้มี
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 4 สมัย ดังนี้ 
      สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2566 
      สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  10-24 พฤษภาคม 2566 
      สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2566 
      สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 11-25  ธันวาคม 2566  
      นายสำรวย  สีพาติ่ง สมาชิกสภา อบต.หนองบัว บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 9 เสนอ                       
ให้มี 2 สมัย ดังนี้ 
      สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2566 
      สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 10-24  สิงหาคม 2566 
 

-  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ไม่มีสมาชิกเสนอ ประธานสภา อบต.หนองบัว จึงถามมติที่
ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.
2566 จำนวน 4 สมัย โปรดยกมือขึ้น  
      เห็นด้วย  8   เสียง 
      ไม่เห็นด้วย   1  เสียง 
      งดออกเสียง  1  เสียง  
-  ประธานสภา อบต.หนองบัว ถามมติที่ประชุมวาสมาชิกท่านใด เห็นสมควรกำหนด
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 สมัย โปรดยกมือขึ้น  
     เห็นด้วย  1  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  8  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
                                                                                  /เรื่องอ่ืนๆ ...  
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 

(นายสิน  ชาติพงษ์) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
 
 

(นายสมพร สีมูลมาตร) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
 
 
 
 

(นายนพกร  สีนูเดช) 
นายก อบต.หนองบัว 

-  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดมีเรื่องท่ีจะนำปรึกษาหารือต่อสภา อบต.หนองบัว หรือไม่ 
 

-  นายสิน  ชาติพงษ์ สมาชิกสภา อบต.หนองบัว บ้านคุยแพง หมู่ที่ 4 สอบถามนายก 
อบต.หนองบัว เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามถนนสาธารณะ บ้านคุยแพง หมู่ที่ 4 ดับ 
จำนวน 9 จุด ขอให้ท่านนายก อบต.หนองบัว ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ด้วย 
 

-  นายสมพร  สีมูลมาตร สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 10 บ้านหนองผือ นำเสนอ
ปัญหาการระบายน้ำ ซอยบ้านนายอินทศักดิ์ หมู่ที่ 10 ไม่มีช่องระบายน้ำทำให้น้ำ
จากครัวเรือนราษฎรไหลมาแล้วเกิดการขังไม่มีการระบาย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกได้ จึงขอให้ท่านนายก อบต.หนองบัว 
ได้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วย 
 

-  นายนพกร  สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว ได้ชี้แจงว่า เรื่องไฟฟ้าแสงสว่ าง ตอนนี้
อุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่มีจะได้ดำเนินการจัดซื้อ เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป และอีกอย่าง
หนึ่งช่างไฟฟ้าประสบอุบัติเหตุเส้นเอ็นขาด ขณะนี้อาการก็ดีขึ้นมากแล้ว ยังทำงานได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องของร่องระบายน้ำนั้นจะได้ให้ทางกองช่างไปสำรวจอีกที
หนึ่ง เพ่ือจะได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป  

(นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต. 
 
 

-  ประธานสภา อบต.หนองบัว กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม 
 

 ปิดประชุมเวลา14.25 น.  
 

                  (ลงชื่อ)        ทรัพย์อนันต์  วรรณสาน   ผู้บันทึก 
                            (นายทรัพย์อนันต์   วรรณสาน)  
                              เลขานุการสภา อบต.หนองบัว  
   
 
                  (ลงชื่อ)     ชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย    ผู้ตรวจ 
                            (นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย) 
                           ประธานสภา อบต.หนองบัว 
    

  
 
 

                                                        /คณะกรรมการ... 
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 -    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภา 

อบต.หนองบัว  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน       
 

ลงชื่อ  สำรวย  สีพาติ่ง   ประธานกรรมการ 
                              (นายสำรวย  สีพาติ่ง) 

 
ลงชื่อ  สิน    ชาติพงษ์    กรรมการ 

                                   (นายสิน  ชาติพงษ์) 
 

ลงชื่อ  สถิต    แบ่งสันเที๊ยะ    กรรมการ 
                               (นางสถิต   แบ่งสันเที๊ยะ) 
 

- สภา อบต.หนองบัว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา 
อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2566                                                                                      . 
 
             

ลงชื่อ   ชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย    ผู้รับรอง 
(นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต.หนองบัว 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
 

 


